



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ที่ ๐๙๐ /๒๕๖๗

เรื่อง การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ตามประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗ กอรปกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๒ การสำเร็จการศึกษา การอนุมัติให้ปริญญา ข้อ ๓๘ การขอสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร นักศึกษาศึกษาต้องมีคุณสมบัติ (๓๘.๖) เป็นผู้ที่สอบผ่านการประเมินความรู้ทักษะตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำประกาศ เรื่อง การสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ ๑๖๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และออกประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อที่ ๑ ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. เข้ารับการสอบวัดระดับ ภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น คือ Surindra Rajabhat University-Test of English Proficiency (SRRU-TEP) ในกรณีที่ไม่สามารถมาสอบในวันและเวลาที่กำหนดได้ ให้ติดต่อยื่นคำร้องที่ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อที่ ๒ ให้ ศูนย์ภาษา ดำเนินการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ Surindra Rajabhat University-Test of English Proficiency (SRRU-TEP) และ เทียบเคียงผลกับระดับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ดังต่อไปนี้ (ความหมายของผลการสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษแนบท้ายประกาศ)

คะแนนสอบเทียบเคียง CEFR เป็นระดับชำนาญ (C2 : Proficient)

คะแนนสอบเทียบเคียง CEFR เป็นระดับสูง (C1 : Advanced)

คะแนนสอบเทียบเคียง CEFR เป็นระดับกลางสูง (B2 : Upper Intermediate)

คะแนนสอบเทียบเคียง CEFR เป็นระดับกลาง (B1 : Intermediate)

/คะแนน ...

คะแนนสอบเทียบเคียง CEFR เป็นระดับต้น (A2 : Elementary)

คะแนนสอบเทียบเคียง CEFR เป็นระดับเริ่มต้น (A1 : Beginner)

ข้อที่ ๓ กรณีที่นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานอื่น ๆ เช่น TOEIC TOEFL IELTS CU-TEP เป็นต้น สามารถใช้เทียบผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Surindra Rajabhat University-Test of English Proficiency (SRRU-TEP) ได้ โดยต้องเป็นผลการสอบที่สอบมาแล้วไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นผลการสอบ

ข้อที่ ๔ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา กรณีที่ไม่เข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจะไม่ออกหลักฐานการสำเร็จการศึกษาให้

ข้อที่ ๕ ให้ ศูนย์ภาษา จัดทำใบรายงานผลคะแนนสอบ Surindra Rajabhat University-Test of English Proficiency (SRRU-TEP) เทียบเคียงระดับ CEFR (SRRU-TEP Report) สำหรับผู้เข้าสอบทุกคน

ข้อที่ ๖ กรณีที่มีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้อธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวยการ วัฒนกรศิริ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เอกสารแนบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ ๐๕๐ /2567 ลงวันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.2567

ความหมายของผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ SRRU-TEP

ความหมายของผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

ระดับ SRRU-TEP	CEFR Level	ความหมายของระดับผลคะแนน
ระดับชำนาญ (Proficient)	C2	มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่านบทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษาสำหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม
ระดับสูง (Advanced)	C1	มีความสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้ สามารถแสดงความคิดเห็นความรู้สึกของตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาคำศัพท์ สามารถใช้ภาษาทั้งในด้านสังคมการทำงาน หรือ ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสามารถใช้คำเชื่อมประโยค ได้อย่างถูกต้อง
ระดับกลางสูง (Upper Intermediate)	B2	มีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษาพูดและเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งสามารถจะอ่านและทำความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้
ระดับกลาง (Intermediate)	B1	มีความสามารถพูด เขียน และจับใจความสำคัญของข้อความทั่ว ๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคยหรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ได้
ระดับต้น (Elementary)	A2	มีความสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจำวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การทำงาน และสามารถสื่อสารประโยคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปและการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้
ระดับเริ่มต้น (Beginner)	A1	มีความสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตัวเองและผู้อื่น ทั้งยังสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคำถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน